

Số: 165 /TB-ĐHV

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị,
viên chức và người lao động năm 2021

Ngày 29/12/2021, Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh năm 2021.

Tại cuộc họp, Hiệu trưởng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại về các mặt hoạt động của các đơn vị, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và các tiêu chí đã được quy định cụ thể trong Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động ban hành kèm theo quyết định số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh năm 2021 theo thẩm quyền quy định (có kết quả đánh giá kèm theo).

Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động năm 2021. Nếu có thắc mắc, kiến nghị đề nghị gửi văn bản về Trường để Nhà trường xem xét, giải quyết trước ngày **07/01/2022** (đối với những cá nhân sinh con thứ 3, đề nghị nộp hồ sơ bổ sung (nếu có) để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trước thời hạn nêu trên). Văn bản, hồ sơ bổ sung (nếu có) gửi trực tiếp về Trường qua Phòng Tổ chức Cán bộ (đ/c Nguyễn Thị Thương, số điện thoại 096.944.1990).

Kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao động là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên, xếp loại thi đua và thực hiện các chính sách khác đối với viên chức, người lao động.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị được biết. /

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Công đoàn trường (để p/h);
- Lưu: HCTH, TCCB.



GS.TS. Nguyễn Huy Bằng